



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยอนุมัติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๒๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นชอบให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ นายสมยัม คงอนันต์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๕๑ กลุ่มการคลังและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน. เป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุนักวิชาการ ตำแหน่งเลขที่และสังกัดเดิม และประกาศรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุง หรือพัฒนางาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลรายดังกล่าว จัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ มีประกาศฉบับนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ผ่านการประเมินบุคคลในครั้งนี้

อนึ่ง หากผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอทักท้วง ให้ทักท้วงได้ตามประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ มีประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัลลพ สงวนนาม)

เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน  
 ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของสำนักงาน กศน.  
 แบบที่ท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ตำแหน่งที่ขอรับการศึกษา	ผู้ผ่านการประเมินบุคคล ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง / สังกัด	รายละเอียดการเสนอผลงาน		ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน	หมายเหตุ
			ชื่อผลงาน	ชื่อผู้ร่วมดำเนินการ		
๑	นักวิชาการพิเศษชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๕๑ กลุ่มการคลังและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน.	นายสมชัย คงอนันต์ นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๕๑ กลุ่มการคลังและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน.	ไม่มี	ไม่มี	การพัฒนามาตรฐานการจัดการจัดหาวัสดุภายในกรอบ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	ผลงานมีสัดส่วน ในการดำเนินการ ๑๐๐% (ผู้ขอรับการประเมิน เป็นผู้ดำเนินการเอง ๑๐๐%)

